

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hồng Lam: Tốp đầu của Nghệ An có tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT cao

14:39 08/02/2025

Tác giả: Đang cập nhật

Được thành lập từ năm 2005 với nhiệm vụ tuyển sinh và đào tạo học sinh phân luồng sau trung học cơ sở vào học trung cấp nghề kết hợp với giảng dạy chương trình văn hóa giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông. Sau 20 năm xây dựng và phát triển, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hồng Lam (Nghệ An) đã gặt hái được nhiều thành công, được các cấp, các ngành ghi nhận và nhân dân tin tưởng.



Tập thể cán bộ giáo viên Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hồng Lam

Hàng năm trường có từ 1.800 đến 1.900 học sinh theo học ở các ngành nghề đào tạo: Cơ khí - Công nghệ Hàn, Điện công nghiệp - Điện lạnh, Kỹ thuật chế biến món ăn, Nghiệp vụ nhà hàng khách sạn, Quản lý và bán hàng siêu thị, Công nghệ may và thời trang, Điều dưỡng. Hệ trung cấp ngành ngôn ngữ bao gồm tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Hàn Quốc, tiếng Trung, tiếng Nhật Bản. Thầy giáo Phan Xuân Dũng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Phần lớn các em học sinh khi mới vào học tại trường đều bị hổng kiến thức từ các cấp học dưới nên giáo viên phải bồi dưỡng, hỗ trợ, bù đắp

thêm để các em nắm được nền tảng kiến thức căn bản. Chính cách làm này là hướng đi đúng, phù hợp nên chất lượng đào tạo của nhà trường được khẳng định rõ rệt qua từng năm học”.

Kết quả thi THPT hàng năm của trường luôn đạt tỷ lệ cao, có năm học sinh đỗ 100% và xếp vị trí thứ 3 toàn tỉnh đối với khối giáo dục thường xuyên. Trên 80% số học sinh đạt từ 18 điểm trở lên đối với 3 môn xét tuyển đại học trong số đó học sinh đạt trên 20 điểm chiếm 42,4%. Trong những năm qua, nhà trường có nhiều học sinh đang theo học tại các trường đại học như: Đại học Vinh, Đại học FPT, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh. Kết quả tốt nghiệp trung cấp nghề hằng năm đạt 98%, có nhiều học sinh đạt loại khá - giỏi. Năm học 2023 - 2024, trường được Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An cấp phép liên kết đào tạo tại thị xã Hoàng Mai. Cấp phép đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp thêm một số ngành nghề, làm tăng quy mô đào tạo hệ trung cấp hàng năm của trường từ 1.720 chỉ tiêu tăng lên 2.135, hệ sơ cấp lên 1.020 chỉ tiêu.



Ký kết hợp tác với đối tác Nhật Bản tạo cơ hội cho các em học sinh, sinh viên sang du học và lao động

Trong chương trình đào tạo nghề, nhà trường cũng đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, bảo đảm đúng mục tiêu đề ra và đáp ứng tốt nhu cầu thực tế của xã hội. Với phương châm học để lập thân, lập nghiệp, nhà trường luôn chú trọng việc học đi đôi với hành, lý thuyết gắn liền với thực tiễn. Ngoài kiến thức chuyên môn, nhà trường còn quan tâm nhiều đến việc phát triển các kỹ năng mềm

nhằm giúp học sinh sau khi ra trường đáp ứng được các yêu cầu về việc làm của xã hội hiện nay. 70% - 85% học sinh sau khi tốt nghiệp nghề đều được nhà trường tư vấn, giới thiệu vào làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Hồng Sơn

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/truong-trung-cap-kinh-te-ky-thuat-hong-lam-top-dau-cua-nghe-an-co-ty-le-hoc-sinh-do-tot-nghiep-thpt-cao>